

## CEN ชุ่มเจรจาพันธมิตรจีน ลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทน

“CEN” เผยชุ่มเจรจาพันธมิตรจีน ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คาดสรุปแผนเร็วๆ นี้ ส่วนรายได้ปี 58 มั่นใจมากกว่าปี 57 แน่นนอน เหตุธุรกิจเครื่องมีแนวโน้มการเติบโตดีขึ้น

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ CEN เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมกันผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเร็วๆ นี้ โดยพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหลายๆ ด้าน เช่น โซลาร์ฟาร์ม ไบโอมแอส และชีวมวล เป็นต้น

สำหรับรูปแบบการร่วมกับพันธมิตรนั้นจะเป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่และถือหุ้นร่วมกัน หรือจะเป็นการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นในบริษัทของพันธมิตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรึกษา โดย CEN จะให้บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินการ เนื่องจาก UWC ให้บริการผลิตและสายส่งไฟฟ้าจากสถานี

โดยก่อนหน้านี้ UWC ได้เข้าลงทุนในบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (OSCAR) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้ได้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยบริษัทได้รับส่วนเพิ่ม

ราคาซื้อขายไฟฟ้า (adder) ที่ราคา 0.30 บาท ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะขายไฟฟ้าได้ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นไป

“ตอนนี้เรามีพันธมิตรจากจีนที่ทำพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นที่ฮ่องกง เขามีความพร้อมในด้านพลังงานทุกด้าน ทั้งโซลาร์ฟาร์ม และจากขยะ ส่วนงบลงทุนจะต้องให้มีความชัดเจนให้มากกว่านี้ก่อน เพราะตอนนี้เขาก็มาเจรจาอยู่เรื่อยๆ” นายวุฒิชัย กล่าว

ส่วนรายได้ในปี 2558 เมื่อต้นบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะเติบโตจากปี 2557 ที่คาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2556 ที่ทำได้ 2,224 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทในเครือมีการพัฒนาธุรกิจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น เช่น UWC ได้มีการพัฒนาธุรกิจให้บริการระบบเสาสายส่งไฟฟ้าและเสาสัญญาณโทรศัพท์ 3G และ 4G บางราย ในขณะที่เดียวกันยังได้มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานชีวมวลที่เตรียมจะขายไฟฟ้าให้กับกฟภ. ในปี 2559

นอกจากนี้ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ RWI ภายหลังจากที่ได้ระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว โดยนำเงินที่ได้มาไปเพิ่มกำลังการผลิตเป็นจำนวน 3,000 ตันต่อเดือน จาก 2,000 ตันต่อเดือน อย่างไรก็ตามยังมีแนวโน้มที่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจากโครงการรถไฟทางคู่ที่จะใช้เหล็กชนิดพิเศษที่ใช้คู่กับหมอน



วุฒิชัย สันะบรรจง

รองรถไฟ

ขณะที่บริษัทเอ็นเนชอล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ได้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีกจำนวน 2 โรง แบ่งเป็นโรงละ 9 เมกะวัตต์ ซึ่งจะขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ส่วนบริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และชุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินมีงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านอสังหาริมทรัพย์

“รายได้ในปีนี้นับว่าดีจะมีการพิจารณากันใหม่อีกครั้ง แต่เบื้องต้นมั่นใจว่าจะเติบโตกว่าปี 57 แน่นนอน เพราะหลายบริษัทในกลุ่มต่างมีการพัฒนาตัวเองเป็นอย่างมาก ทั้งธุรกิจพลังงานและธุรกิจเหล็ก” นายวุฒิชัย กล่าว ■